



(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

LÝ LUẬN- THỰC TIỄN- KINH NGHIỆM

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Ban Biên tập xin giới thiệu tóm tắt nội dung bài viết: “Mấy ý kiến về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề” của TS. Phạm Thị Thu Huyền, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Sinh hoạt chi bộ chuyên đề có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với từng chi bộ và mỗi đảng viên. Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh, thành ủy, các cấp ủy đảng cơ sở đều đã ban hành đầy đủ các nghị quyết, hướng dẫn để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả sinh hoạt. Tuy nhiên, rất cần sự chủ động, tích cực, sáng tạo, công phu, thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm sâu rộng từ các chi bộ, đồng chí bí thư, phó bí thư và của từng đảng viên.

Sinh hoạt chuyên đề của chi bộ Đảng thường diễn ra sôi động, cuốn hút hơn sinh hoạt thường kỳ. Tất nhiên 2 loại sinh hoạt này không thay thế được cho nhau. Sinh hoạt thường kỳ diễn ra hằng tháng. Sinh hoạt chuyên đề được tổ chức ít nhất một lần mỗi quý. Nội dung sinh hoạt chuyên đề rất phong phú, đa dạng, như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các

biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, chi bộ...

Các chi bộ và cá nhân các đồng chí bí thư, phó bí thư và chi ủy đều mong muốn thường xuyên tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên đề chất lượng, hiệu quả, cuốn hút, có tác dụng tích cực với từng đảng viên trong chi bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, có lúc, có nơi, việc tổ chức còn gặp khó khăn nên nội dung sinh hoạt chuyên đề khô khan, nhàm chán, nhiều lúc miễn cưỡng, lắt lết, làm theo kiểu cho xong. Đảng viên tham dự ít hăng hái phát biểu, đồng ý suông. Kết thúc sinh hoạt, đảng viên không được truyền thêm cảm hứng, lúng túng trong việc cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, hành động có tác dụng tích cực cho bản thân, cho tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu có thể là đồng chí bí thư, phó bí thư chưa dành đủ thời gian cho công tác chuẩn bị sinh hoạt chuyên đề. Việc chuẩn bị nội dung còn nguyên tắc, máy móc, thiếu linh hoạt, chưa sát với thực tiễn, thiếu sự gần gũi, thiết thực với đảng viên hoặc ham bàn về những vấn đề lý luận quá trừu tượng, khó hiểu hoặc có lúc lại sa vào các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể đơn thuần, làm thay chính quyền...

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Để sinh hoạt chuyên đề của chi bộ đảng đảm bảo hiệu quả, có chất lượng, thu hút sự tương tác tích cực, thực chất của từng đảng viên, bên cạnh việc duy trì thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn của cấp trên, chi bộ có thể tham khảo thực hiện thêm các giải pháp sau:

Một là, thời sự hóa nội dung sinh hoạt. Ví dụ về chuyên đề Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị: khi Luật Đất đai, Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, các chi bộ tại cơ quan hành chính có chức năng, nhiệm vụ tham mưu phục vụ điều hành hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội có thể cụ thể hóa thành chuyên đề: Một số thay đổi của pháp luật đất đai, nhà ở và việc áp dụng khi tham mưu thực hiện tại cơ quan. Việc này giúp chi bộ thảo luận và ban hành nghị quyết để giao nhiệm vụ cho từng đảng viên đề xuất các giải pháp, sáng kiến nhằm hiểu biết sâu về pháp luật, chuyên môn, tra cứu nhanh và tham mưu áp dụng pháp luật chính xác trong công tác hằng ngày. Hoặc về chuyên đề Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh: khi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” vừa ban hành, chi bộ có thể sử dụng ngay những bài báo của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm tài liệu sinh hoạt chuyên đề, như bài Bệnh sợ trách nhiệm (đăng trên Tạp chí Cộng sản, số tháng 11 năm 1973). Đảng viên sẽ thấy rất thú vị và hữu ích vì bài báo dù viết cách đây cả nửa thế kỷ nhưng vẫn còn nguyên tính thời sự.

Như vậy, chi bộ đã bám sát các sự kiện thời sự đang diễn ra trong cuộc sống và đảng viên có điều kiện để trao đổi, thảo luận ngay về những sự kiện đó, vừa kịp thời nắm được dòng chảy xã hội vừa hiểu sâu sắc vấn đề, có ý nghĩa thiết thực cho công tác của tổ chức, của cá nhân.

Hai là, cụ thể hóa nội dung sinh hoạt thành những vấn đề gần gũi, thiết thực với nhiệm vụ hằng ngày của đảng viên trong công tác. Tại mỗi buổi sinh hoạt, đảng viên có nhu cầu biết thêm thông tin, tri thức có ích cho công việc. Từ đó, đảng viên chuyển hóa thành các hành động cụ thể để phát triển bản thân, làm tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, lan tỏa trong nhân dân. Ví dụ như về chuyên đề Giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị: tại cuộc sinh hoạt chi bộ, đảng viên được cung cấp thông tin về những nội dung lý luận cơ bản của Đảng ta, như đường lối đổi mới, mục tiêu chủ nghĩa xã hội và kinh tế thị trường; các mối quan hệ lớn cần giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội... Nhưng kết thúc buổi sinh hoạt vẫn phải có câu trả lời cho câu hỏi: biện pháp cụ thể hơn nữa để nâng cao trình độ lý luận chính trị cho mỗi đảng viên trong chi bộ là gì?. Một số giải pháp thường được đưa ra là: tăng cường nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, mở các lớp ngắn hạn để bồi dưỡng, nâng cao nhận thức hoặc cử đi học các lớp trung, cao cấp chính trị... Giải pháp này luôn đúng nhưng nhiều khi khá chung chung hoặc phải chờ đến khi mở lớp học tập. Trong khi đó, yêu

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

cầu, nhu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị của đảng viên là thường xuyên, nhiều lúc là cấp bách. Vì vậy, tại buổi sinh hoạt chuyên đề này, việc trang bị, củng cố thêm kiến thức của đảng viên là quan trọng. Có thể đề cập đến việc hiện nay, có blog ca ngợi các cuộc “cách mạng màu” đã và đang diễn ra ở nhiều quốc gia khác, coi đây là biện pháp giành lại “dân chủ, nhân quyền”, để đem lại giàu sang cho nhân dân, đồng thời “lập lờ” gợi ý, khuyến nghị thực hiện. Không ít người dân đã tiếp cận các thông tin trên và băn khoăn, nhiều khi còn dao động. Tình huống này đòi hỏi từng đảng viên phải thực hiện trách nhiệm của mình theo đúng Điều lệ Đảng. Đó là: liên hệ chặt chẽ với nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách của Đảng. Như vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, từng đảng viên phải hiểu rõ về vấn đề “cách mạng màu” thực chất là một bộ phận hợp thành của chiến lược “diễn biến hòa bình” với mục tiêu phá hoại nền độc lập của các quốc gia, dân tộc... Kết cục của các cuộc “cách mạng màu” là sự chia rẽ, khủng hoảng xã hội, nền kinh tế suy sụp, mất an ninh, trật tự, bạo loạn, chiến tranh, người dân lâm vào cảnh nghèo đói cùng cực... Tại nơi cư trú, trong sinh hoạt gia đình, họ hàng, khi giao tiếp với bạn bè, người quen..., từng đảng viên cần sử dụng ngay những lý luận trên để phân tích, bình luận, cung cấp thêm ví dụ cụ thể, thông tin đa chiều nhằm làm cho người dân hiểu sâu sắc từ đó cảnh giác và hành động đúng pháp luật.

Như vậy, đảng viên đã được nâng

trình độ lý luận chính trị ở tình huống cụ thể này. Việc đưa những nội dung thực tiễn vào sinh hoạt chuyên đề vừa giúp đảng viên thực hành ngay được trong cuộc sống vừa củng cố, mở rộng thêm vốn lý luận chính trị.

Ba là, nghiên cứu lý luận chính trị không chỉ từ những cuốn sách, giáo trình dày. Toàn tập C.Mác, Ph.Ăng-ghe-n, Lê-nin, Hồ Chí Minh là những cuốn sách gối đầu giường của các nhà nghiên cứu, giảng dạy về lý luận chính trị. Đảng viên có điều kiện cũng cần đọc, nghiên cứu để nâng cao trình độ, nhận thức. Tuy nhiên, các bài báo, nội dung ngắn về lý luận chính trị thường xuyên đăng trên các báo, tạp chí, như: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng,... rất hữu ích và phù hợp hơn cho đa số đảng viên vì ngắn gọn, dễ hiểu, theo chuyên đề, sinh động, hấp dẫn, bám sát dòng chảy đời sống xã hội. Ví dụ như muốn nghiên cứu về vấn đề nhân dân làm chủ, đảng viên tìm kiếm trên mạng và có thể thấy ngay bài báo với tiêu đề “*Tư tưởng Dân là chủ và dân làm chủ qua bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh*” của PGS, TS Nguyễn Chí Hiếu đăng trên Tạp chí Cộng sản. Đây là một bài báo không dài nhưng đã khái quát một cách sâu sắc, sinh động về lý luận dân chủ. Hoặc bài “*Luận bàn về vấn đề dân chủ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa*” của Ths Đỗ Quang Huy đăng trên Tạp chí Xây dựng Đảng. Đây là một bài viết chuyên sâu có thể cung cấp cho đảng viên những kiến thức cơ bản về nền dân chủ XHCN ở nước ta và các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Bốn là, cần phát huy được trí tuệ tập
(Xem tiếp trang 8)

THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

TIN TRONG HUYỆN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2024-2025

Sáng ngày 5/9, cùng với các trường học trên địa bàn huyện, Trường THPT Nguyễn Du long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2024-2025. Đồng chí Phan Thị Hà Phước- Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Nay Y BLung- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh đã về dự.

Năm học 2024-2025, Trường THPT Nguyễn Du có gần 1.000 học sinh, trong đó có hơn 405 em lớp 10 nhập học. Với tinh thần “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng nâng cao chất lượng”, Trường THPT Nguyễn Du quyết tâm đổi mới trong quản lý, dạy học, tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường,



góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho mục tiêu phát triển chung của đất nước, của địa phương.

Tại buổi lễ khai giảng, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Nay Y BLung đã gửi đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh toàn trường lời chúc

mừng năm học mới đầy niềm vui, phấn khởi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học mới, tiếp tục là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong sự nghiệp giáo dục và đổi mới giáo dục trong thời gian tới □

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Chiều ngày 20/9/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Hinh tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Đồng chí Nguyễn Chí Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các hội, đoàn thể tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo các ban đảng Huyện ủy; lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi bộ trực thuộc.

Trong thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn huyện luôn chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới,



THÔNG TIN THỜI SỰ - CHÍNH TRỊ

chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú; việc lựa chọn, giới thiệu, kết nạp đảng luôn được thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và các quy định của Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ kết nạp đảng viên của một số tổ chức cơ sở đảng đạt thấp so với chỉ tiêu giao. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở thôn, buôn, khu phố còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động, tạo nguồn kết nạp đảng viên là đối tượng người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo, công nhân lao động, chủ doanh nghiệp trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra những giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các chi, đảng bộ trong công tác kết nạp đảng viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Hiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các chi, đảng bộ xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Từ đó, tiếp tục chủ động rà soát nguồn kết nạp đảng viên hiện có để giới thiệu quần chúng ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Chú trọng kết nạp vào đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, viên chức ngành giáo dục, y tế, công nhân trong các doanh nghiệp, người theo tôn giáo và nông dân sản xuất giỏi... Các tổ chức cơ sở đảng cũng cần tăng cường quản lý đảng viên dự bị, chỉ đạo việc lập hồ sơ, thủ tục đề nghị chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị đúng thời gian quy định □

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023 - 2024, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2024 - 2025

Sáng 23/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025. Dự hội nghị các đồng chí Võ Thị Minh Duyên, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Đại biểu ở huyện có đồng chí Nguyễn Chí Hiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện; các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, Ban Giám hiệu các trường, các đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.



Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024, công tác chỉ đạo, điều hành của phòng GD&ĐT có nhiều đổi mới, sâu



sát cơ sở, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cơ sở; thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học và hoàn thành tốt các lĩnh vực công tác. Quy mô các cấp học được duy trì ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân. Cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường; trang thiết bị, học liệu được trang bị kịp thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện đúng lộ trình, có chất lượng Chương trình GDPT 2018. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh được quan tâm thúc đẩy và đạt nhiều kết quả rõ nét. Kỷ cương nề nếp được tăng cường, môi trường giáo dục được tập trung xây dựng theo hướng “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Hạnh phúc”, nhân văn. Chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn nâng lên.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được nhận Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở □

TIN TRONG NƯỚC

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp từ ngày 18/9 đến ngày 20/9/2024 tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Báo cáo Tổng kết thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế bầu cử trong Đảng; dự thảo Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; giới thiệu quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; bổ

sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2025 - 2027; chủ trương đầu tư toàn tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương; Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, gồm ông Hà Quốc Trị, phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa và ông Đinh Văn Cường, vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương □

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TIN THẾ GIỚI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công du Mỹ và Cuba từ 21 đến 27/9. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Sáng 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Hội nghị Thượng

đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 và làm việc tại Mỹ.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Mỹ đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới.

Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, theo ông Bùi Thanh Sơn.

Hội nghị Thượng đỉnh tương lai được đánh giá là một sự kiện lịch sử, với nhiều văn kiện dự kiến thông qua để tạo dựng nền tảng quan trọng, định hướng hợp tác của hệ thống Liên Hợp Quốc trong thời gian tới.

Trong thông điệp ngày 12/9 trước hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam kỳ vọng hội nghị lịch sử này sẽ mang đến tư duy mới và cách làm mới cho tương lai thế giới.

Ông khẳng định Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào hội nghị và những nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình, hợp tác và đoàn kết quốc tế để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững.

Tại Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Mỹ, tham dự sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và một năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng tiếp xúc, làm việc với quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Mỹ.

"Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại LHQ có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới. Đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Trong khi đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba đã và vẫn luôn được coi là tài sản quý báu được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức vun đắp.

Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba và vị trí của Cuba trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernandez đã dẫn đầu đoàn đại biểu Cuba sang chia buồn và dự lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng □

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

(Tiếp theo trang 3)

thể của đảng viên trong quá trình xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề. Bí thư, phó bí thư chi bộ có trách nhiệm chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề. Tuy nhiên, để nội dung sinh hoạt thu hút, hấp dẫn đảng viên thì cần làm cho đảng viên trở thành "người trong cuộc", nghĩa là đảng viên phải thấy bản thân có trách nhiệm tham gia chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, coi đây là nhiệm vụ của chính mình, không phải chỉ là nhiệm vụ của bí thư, phó bí thư. Từ đó, đảng viên dành lượng thời gian phù hợp, nghiêm túc nghiên cứu chủ đề, nội dung gợi ý và tra cứu, tìm hiểu các nội dung liên quan để đóng góp ý kiến cho quá trình chuẩn bị nội dung cũng như tích cực tham luận trong buổi sinh hoạt. Bí thư, phó bí thư chi bộ có vai trò gợi mở, điều hành theo hướng khuyến khích và dành chủ yếu thời gian cho đảng viên phát biểu. Trên cơ sở đó, bí thư, phó bí thư tổng hợp đầy đủ, chính xác các ý kiến, kết hợp với những nội dung đã chuẩn bị trước để tổng hợp, kết luận, ban hành nghị quyết. Khi thấy nội dung nghị quyết có sự đóng góp công sức, vai trò của mình, từng đảng viên càng tích cực hơn trong quá trình thực hiện, chuyển hóa thành các hành động thiết thực, cụ thể. Ví dụ như chuyên đề Nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên là một nội dung rất thiết thực, thường thu hút sự tham gia tích cực của đảng viên trong quá trình xây dựng nội dung, tham gia góp ý, đề xuất giải pháp và tích cực khi phát biểu, thảo luận tại buổi sinh hoạt chi bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước □

Chịu trách nhiệm xuất bản

Nguyễn Hồng Phong

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo,

Giám đốc Trung tâm chính trị huyện